

หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง

ชื่อหลักสูตร โครงการการทำบรรจุภัณฑ์จากก้านมะพร้าว

จำนวน ๓๕ ชั่วโมง

ศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

- กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและการบริการ
 กลุ่มอาชีพสร้างสรรค์ กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง

+++++

ความเป็นมา

ตามนโยบายสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีนโยบายมุ่งเน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพการมีงานทำใน ๕ กลุ่มอาชีพประกอบด้วย อาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์กลุ่มอำนวยการ และอาชีพ เฉพาะทางที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความสามารถ เจตคติที่ดี ต่อการประกอบอาชีพและทักษะที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้

จากการสำรวจความต้องการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องของประชาชนมีความต้องการฝึกทักษะอาชีพ การทำบรรจุภัณฑ์จากก้านมะพร้าว และพื้นที่หมู่ ๑,๒,๓ ตำบลบางตีนเป็ด เกษตรกรนิยมปลูกมะพร้าว เป็นจำนวนมากซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นวัสดุในการฝึกได้ สามารถนำวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างอาชีพหลักหรืออาชีพรองได้ เนื่องจากเป็นอาชีพที่ผู้สนใจสามารถเรียนรู้ได้ง่ายไม่ยุ่งยากเนื่องจาก เคยศึกษาเรียนรู้เรื่องการสานกระเป่าถือจากเส้นพลาสติกมาแล้ว เป็นอาชีพที่ใช้ฝีมือ และทักษะในการ ประกอบอาชีพ อาชีพการการทำผลิตภัณฑ์จากก้านมะพร้าว เป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นช่องทางในการประกอบ อาชีพของผู้ที่ยังไม่มีงานทำหรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพที่เป็นงานอิสระและมั่นคงได้

กศน.ตำบลบางตีนเป็ด จึงได้จัดทำโครงการการทำผลิตภัณฑ์จากก้านมะพร้าว ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางตีนเป็ด ได้เรียนรู้วิธีการ ขั้นตอน และเทคนิคที่ถูกต้อง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไป เสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้

จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการทำผลิตภัณฑ์จากก้านมะพร้าว
2. เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย พัฒนาอาชีพเดิม หรือ สร้าง อาชีพใหม่

กลุ่มเป้าหมาย

เชิงปริมาณ

ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลบางตีนเป็ด จำนวน ๑๑ คน

เชิงคุณภาพ

ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการทำผลิตภัณฑ์จากก้านมะพร้าว สามารถ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย พัฒนาอาชีพเดิม หรือ สร้างอาชีพใหม่

ระยะเวลา

หลักสูตรโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ใช้เวลาเรียนทั้งหมด ๓๕ ชั่วโมง

ภาคทฤษฎี ๕ ชั่วโมง

ภาคปฏิบัติ ๓๐ ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตรการทำบรรจุภัณฑ์จากก้านมะพร้าว จำนวน ๓๕ ชั่วโมง

ที่	เรื่อง	จุดประสงค์การเรียนรู้	เนื้อหา	การจัด กระบวนการเรียนรู้	จำนวนชั่วโมง	
					ทฤษฎี	ปฏิบัติ
๑	อุปกรณ์การฝึกอาชีพการทำบรรจุภัณฑ์จากก้านมะพร้าว และการเตรียมวัสดุ	- มีความรู้ ความเข้าใจและเตรียมวัสดุ อุปกรณ์การฝึกอาชีพ การทำบรรจุภัณฑ์ จากก้านมะพร้าว ได้	- อุปกรณ์และการฝึกอาชีพการทำบรรจุภัณฑ์ จากก้านมะพร้าว อุปกรณ์ - มีด - เขียง - กรรไกร วัสดุ - วาร์นิช - หวายเทียม - หวายขึ้น - เอ็น - เข็มเย็บผ้าขนาดใหญ่ - ไม้ไผ่ที่เป็นปล้อง ขนาด ๑๐ นิ้ว - ไม้ไผ่ที่เป็นปล้อง ขนาด ๑๓ นิ้ว - ก้านมะพร้าว	- วิทยากรบรรยาย อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำบรรจุภัณฑ์จากก้านมะพร้าว และเทคนิคการเลือกใช้วัสดุการทำบรรจุภัณฑ์จากก้านมะพร้าว - วิทยากรบรรยาย ขั้นตอนและเทคนิคการทำบรรจุภัณฑ์ จากก้านมะพร้าว ในแต่ละขั้นตอน	๓ ชั่วโมง	
๒	การทำบรรจุภัณฑ์จากก้านมะพร้าว	- เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานด้านการทำบรรจุภัณฑ์ จากก้านมะพร้าว สามารถทำบรรจุภัณฑ์จากก้านมะพร้าวได้	ขั้นตอนการสานตะกร้า จากก้านมะพร้าว ๑. นำไม้ไผ่มาตัดเป็นท่อนๆ วัดขนาดความยาวของตะกร้า ๒. นำไม้ไผ่มาเหลาให้ได้ขนาดตามความต้องการ ๓. นำไม้ไผ่ที่เหลามาตัดเป็นรูปทรงและขนาดตามที่เราต้องการ	-วิทยากรให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำบรรจุภัณฑ์ จากก้านมะพร้าว แบบต่างๆพร้อมกับการตอบข้อสงสัย ระหว่างการเรียนการสอน		๓๐ ชั่วโมง

			<p>๔. นำทางมะพร้าวที่เหลาเสร็จเรียบร้อยมา คัดขนาดให้เท่ากัน</p> <p>๕. เตรียมด้ายและเข็ม เพื่อนำทางมะพร้าวมา สานติดกับขอบไม้ไผ่ที่เราเตรียมไว้</p> <p>๖. พอสานได้รูปทรงตามต้องการแล้ว นำหวาย เทียมมาตกแต่งให้สวยงาม</p> <p>๗. นำแกล็กเกอร์เคลือบ ให้ได้ความแข็งแรง และสวยงาม</p>			
๓	การจัดการและการจำหน่าย	- แสวงหาเทคนิคการจัดการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ	- การจัดการและการจำหน่าย <ul style="list-style-type: none"> - การบรรจุภัณฑ์ - การเลือกทำเล / การจำหน่าย - คุณธรรมในการประกอบอาชีพ 	- วิทยากรบรรยายเทคนิคการทำบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เกิดเอกลักษณ์และเป็นที่สนใจของผู้ซื้อมากขึ้น รวมถึงสอดแทรกคุณธรรมในการประกอบอาชีพ	๒ ชั่วโมง	
					๕ ชั่วโมง	๓๐ ชั่วโมง

การเรียนรู้

ในการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อบุคคล ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น

การวัดผลประเมินผล

๑. ประเมินความรู้ความเข้าใจ
๒. การประเมินผลการปฏิบัติได้จริง หรือการประเมินทักษะ
๓. การประเมินผลงานในเชิงประจักษ์ หรือชิ้นงาน

การจบหลักสูตร

๑. มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๓. มีผลงานการประเมินทดสอบที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์การทำบรรจุภัณฑ์จากก้านมะพร้าว

เอกสารหลักฐานการศึกษาที่จะได้รับ

วุฒิบัตร ออกโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

การเทียบโอน

-